



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการศึกษา (กองการเจ้าหน้าที่ โทร./โทรสาร ๐ ๒๔๓๗ ๔๒๙๙ หรือโทร. ๓๔๔๙-๕๐)

ที่ กท ๐๘๐๒/๘๘๘๖

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งการอนุมัติโควตาและวงเงินการเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่สำนักงานเขตได้เสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สำนักศึกษานำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนฯ และเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จัดสรรโควตาและวงเงินการเลื่อนชั้น นั้น

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ และเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนชั้นฯ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (กรณีขอ ๒ แบบให้ตามแบบที่ ๒) ซึ่งสำนักการศึกษาจักได้นำเสนอขอความเห็นชอบ อ.ก.ค. สามัญข้าราชการครูฯ ต่อไป ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดังกล่าว ให้สำนักการศึกษาประสานสำนักงานเขต เตรียมการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ อ.ก.ค. สามัญข้าราชการครูฯ ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานเขตจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนที่เป็นปัจจุบันให้ข้าราชการครูฯ ได้โดยเร็ว

สำหรับการเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นฯ ได้มีมติในการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งการอนุมัติโควตาและวงเงินการเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยให้เลื่อนชั้นฯ รวม ๒ ครั้งได้ ๒ ชั้น และใช้วงเงินเลื่อนชั้นค่าจ้างตามที่สำนักงานเขตเสนอขอ (กรณีขอ ๒ แบบ ให้ตามแบบที่ ๒) ตามรายละเอียดการอนุมัติโควตาและวงเงินการเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยก่อนมีคำสั่งเลื่อนชั้นค่าจ้างฯ ขอให้ตรวจสอบการใช้โควตาและวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนชั้น รวมทั้งคุณสมบัติผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบพบว่าสำนักงานเขตใดใช้โควตาและวงเงินเลื่อนชั้นเกินจำนวนที่อนุมัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ สำนักงานเขตนั้นจะต้องดำเนินการแก้ไขคำสั่งให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา